

## **Chi bộ thôn Dân Lễ, xã Thuận Hòa tổ chức Sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên”**

Vào sáng 16/3/2023, Chi bộ thôn Dân Lễ, xã Thuận Hòa (Hàm Thuận Bắc) tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”. Đến dự có đồng chí Phạm Duy Hiền - UVBTV, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy cùng các đảng viên trong Chi bộ thôn Dân Lễ, xã Thuận Hòa.

Mở đầu buổi sinh hoạt, Bí thư Chi bộ Nguyễn Quốc Việt xác định: Mục đích của đợt hoạt chính trị chuyên đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” để mỗi đảng viên báo cáo kết quả tự nhận xét, soi rọi lại quá trình thực hiện lời thề của cá nhân, lời hứa trước cơ quan, tổ chức, trước nhân dân kể từ khi được kết nạp Đảng, khi nhận nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm hiện tại. Từ đó, giúp mỗi cá nhân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về niềm vinh dự, tự hào, danh dự và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên cộng sản đối với lời tuyên thệ.





### *Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề*

Chi bộ thôn Dân Lễ có 12 đảng viên, chủ yếu đảng viên làm nông nghiệp. Tại buổi sinh hoạt, từng đồng chí trong cấp ủy, đảng viên trong Chi bộ thôn Dân Lễ đã trình bày trước chi bộ về kết quả tự rà soát, soi rọi, đánh giá quá trình thực hiện lời thề, lời hứa của mình. Trong đó, tập trung làm rõ những ưu, khuyết điểm, rút ra những nguyên nhân và xác định những giải pháp tự thân để tiếp tục thực hiện tốt lời thề, lời hứa của mỗi người. Nổi rõ, từng đồng chí trong cấp ủy, đảng viên đã liên hệ chặt chẽ với nhân dân, gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để đề xuất kiến nghị lên cấp trên giải quyết thấu tình đạt lý theo nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Nhất là vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự thôn, xóm... Theo đó, trên tinh thần xây dựng các đảng viên trong chi bộ đã đóng góp ý kiến cho các đồng chí trong Chi ủy, các đảng viên để thực hiện lời thề, lời hứa của mình tốt hơn.





### *Đảng viên đóng góp ý kiến*

Nổi rõ, từng đồng chí trong Chi uỷ, đảng viên đã liên hệ chặt chẽ với nhân dân, gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để đề xuất kiến nghị lên cấp trên giải quyết thấu tình đạt lý theo nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Nhất là vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự thôn, xóm... Theo đó, trên tinh thần xây dựng các đảng viên trong chi bộ đã đóng góp ý kiến cho các đồng chí đảng viên trong Chi bộ để thực hiện lời thề, lời hứa của mình tốt hơn./.

***Đức Duẩn***